



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 หน้า 16,15 มูลค่าข่าว 716,904.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘นักพากย์อีสปอร์ต’  
ช่องทางรายได้ของคนรักเกม  
> 15



## ‘นักพากย์อีสปอร์ต’ ช่องทางรายได้ของคนรักเกม

● ชลัพร อร่ามมเดช  
qualitylife4444@gmail.com

**กรุงเทพฯธุรกิจ** ● อาชีพของคนรุ่นใหม่ ไม่ได้จำกัดให้คนหนึ่งคนต้องประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้น ทำให้ปัจจุบันมีอาชีพหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือก “อาชีพนักพากย์กีฬาอีสปอร์ต หรือนักพากย์เกม” อดีตอาจจะไม่ได้รับความนิยม และได้คำตอบแทนที่ต่ำ ด้วยการใช้ชีวิตเวทีในการแข่งขันเกมมีมากมาย ส่งผลให้อาชีพนักพากย์กีฬาอีสปอร์ต หรือนักพากย์เกมมีช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้มากขึ้น แลมนางคนยังก้าวกระโดดสู่เวทีนักพากย์เกมระดับนานาชาติ

ในการแข่งขัน Overwatch World Cup รายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับแฟนๆ Overwatch ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเยือนกรุงเทพฯ ครั้งแรก ซึ่งมีตัวแทนทีมชาติต่างๆ จากประเทศจีน สเปน ออสเตรเลีย สวีเดน เดนมาร์ก และประเทศไทยตีตัวผ่านไปเล่นรอบ 8 ทีมสุดท้ายที่งาน BlizzCon ซึ่งภายในงานครั้งนี้ นักพากย์เกม มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้การแข่งขันอีสปอร์ตสุดเร้าใจมากยิ่งขึ้น

### นักพากย์อีสปอร์ต อาชีพคนรักเกม

นักพากย์อีสปอร์ต จาก The Dreamcasters ทีมพากย์อีสปอร์ตชั้นนำของเมืองไทย “SunWaltz” นายชลัพรภาพ เทียนดำ อายุ 28 ปีจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะที่กำลังเรียนระดับประกาศนียบัตร



ชลัพรภาพ เทียนดำ



ยงยุทธ ติกอ้า

วิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง ได้หยุดเรียนเพื่อเข้าสู่วงการเกม กล่าวว่าย่เข้ามาสู่วงการนักพากย์เกมได้นั้น เริ่มจากเป็นนักเล่นเกมที่แข่งขันในเวทีต่างๆ แต่ขณะนั้นไม่ได้เป็นนักเล่นเกมมืออาชีพ และยังไม่มีเวทีเปิดกว้างมากเท่าตอนนี้

ทุกครั้งที่ไปแข่งขันเล่นเกม ทำให้

ได้มีโอกาสเห็นนักพากย์เกมต่างประเทศ ซึ่งก็มองเห็นว่าถ้านักเกมธรรมดาอาจจะเป็อ เพราะไม่น่าสนใจ แต่เมื่อมีมิติของการรับฟังจากนักพากย์เกม ทำให้เกมเหล่านั้นมีความน่าสนใจ น่าติดตามมากขึ้น จึงเกิดความสนใจอยากเป็นนักพากย์เกม และได้พัฒนาฝึกฝนตนเอง เข้ามาพากย์

เกมในเวทีการแข่งขันต่างๆ จนกระทั่งขณะนี้เป็นที่นักพากย์เกมมืออาชีพ มากกว่า 8 ปีแล้ว

### มีนักพากย์อีสปอร์ตมืออาชีพ10%

“ขณะนี้คนไทยให้ความสนใจนักพากย์อีสปอร์ตมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงระดับมืออาชีพ ซึ่งในประเทศไทย มีนักพากย์อีสปอร์ต หรือนักพากย์เกมมืออาชีพ ประมาณ 10% ที่อยู่ในบริษัทต่างๆ มีเงินเดือน ค่าตอบแทน ประมาณ 15,000-30,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน แล้วแต่ประสบการณ์ความสามารถของแต่ละคน และความขยันในการรับงานจ๊อบ อีเว้นท์ งานออร์แกนไนซ์ต่างๆ ด้วย ซึ่งถ้าทำได้มาก ค่าตอบแทนก็จะจะมีมากขึ้น อีกทั้ง ถ้ามีงานมากเท่ากับเป็นการฝึกฝนพัฒนาการพากย์เกม เพราะเกม มีการอัปเดตตลอดเวลา ผู้ที่จะเป็นนักพากย์เกมหรือประกอบอาชีพนี้ ต้องมีเวลาศึกษาการเปลี่ยนแปลง อัปเดตตัวเองตามเกมไปเรื่อยๆ อีกทั้ง กระแสนิยมแต่ละช่วงของนักเล่นเกมก็แตกต่างกันออกไป” นายดลประภพ กล่าว

### อัปเดตตนเอง ฝึกทักษะเล่าเรื่อง

นายดลประภพ เล่าต่อว่า ทุกคนสามารถประกอบอาชีพนักพากย์เกม หรือนักพากย์อีสปอร์ตได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ง่ายๆ เพราะการเป็นนักพากย์เกม หรือนักพากย์อีสปอร์ต ต้องมีการศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจต่อเรื่องราวของเกมอย่างลึกซึ้ง ต้องเข้าใจตัวละคร ฉากใหม่ๆ และต้องอธิบายเล่าลักษณะของเกม พากย์ให้ผู้เล่นเกม หรือผู้ชมเกิดความสนใจ สนุก น่าติดตาม อยากเล่นเกมนี้ๆ และมีความสุขที่ได้เข้ามาเล่นมาชมเกม ไม่ใช่อยากพูดอะไรก็พูด ต้องมีการฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่อง การพูด การสื่อสารที่เป็นทางการให้ความรู้และความสนุก เพื่อนำเสนอให้เกมมีความเร้าใจด้วย

“นักพากย์เกม เป็นอาชีพที่ควรอัปเดตตัวเองตลอดเวลา ลงทุนด้านเวลาในการศึกษา ค้นคว้าเกมมีลักษณะคล้ายกับวิชาชีพอื่นๆ ทุกคนต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งหากมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง แต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่วันทั้งวันจะอยู่กับเกม ต้องรู้จัก

แบ่งเวลาทั้งการใช้ชีวิตในมุมอื่นๆ ด้วย ลักษณะของการทำงานนั้น ถ้าเป็นงานประจำย่อมได้รับเงินเดือนอย่างแน่นอน โดยอดีตเฉลี่ยพายเป็นครั้งละ 40 นาที ก็จะได้ 40 บาท แต่ตอนนี้รายได้จะสูงขึ้น การเป็นนักพากย์เกมมืออาชีพ ต้องเท่าทันมีข้อมูลการเปลี่ยนของเกม และเทคโนโลยีใหม่ของเกมด้วย” นายดลประภพ กล่าว

### วิเคราะห์ให้ลึก แบ่งเวลาชีวิตได้

นายดลประภพ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันครั้งนี้ เป็นปีแรกที่มาจัดในประเทศไทย จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะทำให้คนรุ่นใหม่สนใจชื่นชอบการเล่นเกม คอเกมทั้งหลาย ได้สัมผัสกับเล่นเกมมืออาชีพ และนักพากย์มืออาชีพ ถ้าใครสนใจอยากจะเป็นนักพากย์มืออาชีพ อาชีพที่อาจจะยังไม่ได้แพร่หลายมาก แต่สำหรับคนรัก ชื่นชอบในการเล่น เกม จะเป็นช่องทางในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองอย่างแน่นอน เพียงแต่ต้องมีความสนใจเกม วิเคราะห์ให้รัก และมีทัศนคติรักเกมที่พากย์จริงๆ แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ใช่ว่าต้องใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตไปกับการนั่งดูเกม นั่งหาข้อมูล สามารถจัดระเบียบชีวิตของตนเองได้

ด้าน “Aomdi” นายยงยุทธ ถึกอ่ำ อายุ 24 ปี นักพากย์เกมมืออาชีพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่าเป็นนักพากย์เกมมาประมาณ 4 ปี โดยเริ่มสนใจอาชีพนี้และทำอาชีพมานี้มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย เพราะด้วยความเป็นเด็กติดเกมจึงพยายามไปดูการแข่งขันในรอบต่างๆ และเข้าสู่การเป็นนักกีฬาเกม แต่ขณะนั้นก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาเกมมืออาชีพ เมื่อได้เห็นนักพากย์เกมเก่งๆ หลายคนเกิดความสนใจ ได้ฝึกฝนตามนักพากย์เกมรุ่นพี่ พัฒนาตนเองตลอดเวลา



จนกระทั่งได้มีโอกาสพากย์เกมเกมหนึ่ง และเมื่อเริ่มทำ เริ่มสนุก มีความสุข จึงเข้าสู่วงการนักพากย์เกมมาตั้งแต่ตอนนั้น หน้าที่หลักของนักพากย์เกม คือ การสื่อสารให้คนดูเข้าใจเกมได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องเข้าใจผู้เล่นแต่ละทีมว่าเป็นอย่างไร เข้าใจเกมที่เราจะถ่ายทอดไปสู่คนดูคนฟัง เนื่องจากคนที่เล่นและสนใจดูมีความหลากหลาย ต้องใช้ภาษาที่ง่ายอีกทั้งต้องรู้จักฝึกฝน พัฒนาตนเอง มีระเบียบวินัย จัดเวลาให้ดี

### มีงานรองรับออนไลน์-ออฟไลน์

“นักพากย์อีสปอร์ต หรือนักพากย์เกม เป็นอาชีพที่น่าสนใจ และขณะนี้มีช่องทางในการหางานมากขึ้น เนื่องจากมีบริษัทเกมมากขึ้นทั้งไทยและต่างชาติ และลักษณะงานจะเป็นทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งงานออนไลน์จะมีเยอะมาก ด้วยจำนวนนักพากย์เกมที่ยังมีไม่มากในประเทศไทย ทำให้มีงานรองรับจำนวนมากขณะนี้

ฉะนั้น การเป็นนักพากย์อีสปอร์ต นักพากย์เกม นั้น จะว่าไม่ยากและไม่ง่าย แต่อยู่ที่การฝึกฝนว่าจะพากย์อย่างไรให้สนุก มีลีลา คาแรกเตอร์ของตนเอง ซึ่งถ้าเราหาจุดเด่นของตนเองได้ ย่อมได้รับความนิยม อีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สนใจ ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยติดเกมและตอนนี้ได้มาเป็นนักพากย์เกมมืออาชีพ อยากให้ทุกคนมองหาศักยภาพของตนเอง เกม เล่นได้ และไม่ได้มีข้อเสียหากรู้จักจัดวางชีวิตของตนเอง และมีความพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอ” นายยงยุทธ กล่าว